

**BÁO CÁO**  
**Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại các Văn bản<sup>1</sup> về các nội tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà báo cáo kết quả triển khai, thực hiện như sau:

**I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí<sup>2</sup>, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và các địa phương trên địa bàn huyện triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tình hình, sự nguy hại của tham nhũng và yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay nhằm làm trong sạch và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, xây dựng, củng cố lòng tin của Nhân dân, góp phần ổn định tình hình chính trị ở địa phương. Qua đó, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từng bước đạt được nhiều kết quả, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa, kiểm soát tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở các cấp, các ngành trên địa bàn huyện.

**II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

<sup>1</sup> Công văn số 189/UBND-NC ngày 17 tháng 03 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo; Công văn số 579/UBND-NC, ngày 20 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công văn số 565-UBND/NC ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thực hiện công tác phát hiện, chuyên giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tham nhũng kinh tế, tiêu cực; Công văn số 629/UBND-NC ngày 9/8/2023 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 101/KH-TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy; Công văn số 818/UBND-NC ngày 26/10/2023 về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh;

<sup>2</sup> Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 15/3/2023 về triển khai công tác PCTN, tiêu cực ...; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 28/3/2023 về triển khai công tác kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Công văn số 74/UBND-NC ngày 31/7/2023 về thực hiện công tác phát hiện, chuyên giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tham nhũng kinh tế, tiêu cực; Công văn số 75/UBND-NC ngày 26/6/2023 về thực hiện kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công văn số 112/UBND-NC ngày 15/11/2023 về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện.

- Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ công vụ phải có tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo tinh thần của Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV, ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp<sup>3</sup>; Kết luận số 1663/KL-TU, ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Kon Tum. Theo đó không có tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai khi xử lý công việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong một số cơ quan hành chính nhà nước các cấp; công tác phối hợp giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị trong xử lý công việc được chặt chẽ, kịp thời, không có nội dung công việc kéo dài thời gian xử lý, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc. Đồng thời đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn và tuyệt đối "*không đùn đẩy*", "*không né tránh*", "*không đổ lỗi cho khách quan*" trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "*Biết trọng liêm sỉ, danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng, tiêu cực*"; đấu tranh loại bỏ "*tư tưởng bàn lùi*"; tăng cường giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức rõ về việc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, không làm "*nhụt chí*", "*hạn chế sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm*"; xác định rõ trách nhiệm thực thi công vụ theo quy định, xóa bỏ nhận thức "*không làm, không sai*" gắn với thực hiện tốt Kết luận số 14-KL-TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị "*về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung*".

- Kết quả từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện không có trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về tham nhũng; không có các trường hợp, cá nhân, cơ quan đơn vị có biểu hiện "*đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm*" trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

### III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THỰC HIỆN PCTN

Trong thời gian qua nhờ thực hiện tốt công tác chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng nên hệ thống bộ máy nhà nước của huyện được

<sup>3</sup> Công văn số 487/UBND-TH ngày 6/3/2023 về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện; Công văn số 996/UBND-TH ngày 20/4/2023 về việc tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện ...

củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, công tác cải cách hành chính được tăng cường đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các thủ tục hành chính từng bước hạn chế và rút ngắn thời gian giao dịch, thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được đẩy mạnh thực hiện, thường xuyên tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra, kịp thời giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đã có tác dụng răn đe, ngăn chặn hành vi tham nhũng. Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, công tác đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo huyện với các tổ chức và Nhân dân luôn được quan tâm... góp phần quan trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của xã hội và mỗi người dân, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều phương diện, được dư luận quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ nên công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả quan trọng, thiết thực.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI**

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm, nội dung và giải pháp phòng, chống tham nhũng đã nêu trong các Nghị quyết của Đảng và các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng với những bước đi vững chắc, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm gắn với thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Xác định rõ phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và là trách nhiệm của toàn xã hội, trước hết là của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn và tuyệt đối "*không đùn đẩy*", "*không né tránh*", "*không đổ lỗi cho khách quan*" trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, thanh tra, phát hiện, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực ngay từ đầu, xử lý từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; phát huy cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; Đẩy mạnh hơn nữa việc phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí; tập trung kiểm tra, thanh tra đối với một số lĩnh vực trọng điểm, như quản lý, sử dụng đất đai, khai thác khoáng sản; đầu tư, mua sắm công; thu, chi ngân sách; quản lý tài sản công; công tác cán bộ; tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong việc chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Quan tâm thực hiện các giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tổ tụng trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng theo yêu cầu tại Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội nâng tỷ lệ phát hiện, điều tra án tham nhũng. Nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử án hình sự nói chung và án tham nhũng nói riêng đảm bảo khách quan, trung thực và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà./.

***Nơi nhận:***

- Thanh tra tỉnh (b/c);
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thanh tra huyện;
- LĐ, CV Văn phòng;
- Lưu: VT, TTr.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Hà Tiến**